

Root of Anti-Semitism : มุรธาการต่อต้านชาวยิว

มุรธาการต่อต้านชาวยิว



โดย อาเซอร์ อินเทรเตอร์

ภายหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มลง พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า "พงศ์พันธุ์" ของหญิงจะถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้หัวของงูเหล็ก (ปฐมกาล 3:15) นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตาน พงศ์พันธุ์นี้ได้ถือกำเนิดขึ้นผ่านทางชนชาวยิว เพราะเหตุนี้มารซาตานจึงมีความพยายามที่จะฆ่าล้างชาวยิวมาโดยตลอด เพื่อที่จะทำลายเมล็ดพันธุ์ของพระเมสสิยาห์ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา

ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดทั้งเล่มของพระคัมภีร์โทราห์ ก่อนที่คนอิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา พวกเขาถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้ง:

- ในอียิปต์ ฟาโรห์พยายามจะฆ่าเด็กชายทั้งหมดที่เกิดมา (อพยพ 1)
- จากนั้นชาวอามาเลซก็โจมตีพวกเขา (อพยพ 17)
- จากนั้นก็ชาวอัมโมน (กัณดารวิถี 20:14)
- ชาวดันนาอัน (กัณดารวิถี 21:1)
- กษัตริย์สิโหน และชาวอาโมไรต์ (กัณดารวิถี 21:21)
- กษัตริย์โอบจากเมืองบาซัน (กัณดารวิถี 21:31)
- กษัตริย์บาลาค และชาวโมอับ (กัณดารวิถี 22)

การเข้าโจมตีชาวยิวนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดในประวัติศาสตร์โบราณ (เอเสเธอร์ 3:6) ไม่ว่าจะเป็ในสมัยการปกครองของกษัตริย์เฮโรดในกิตติคุณชาวประเสริฐ (มัทธิว 2:16) หรือในสมัยของอาณาจักรโรมัน การต่อต้านชาวยิวได้แพร่กระจายไปในคริสตจักร เข้าไปสู่ในยุโรป พรรคนาซี และในกลุ่มจีฮัดอิสลามหัวรุนแรงในปัจจุบัน การต่อต้านชาวยิวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวจนงสงสัยว่า "ทำไมทุกคนดูเหมือนจะเกลียดพวกเรา?"

สำหรับผม มันดูเหมือนว่ามุรธาการต่อต้านชาวยิวก็คือ พระเยซุส (พระเยซู) นั่นเป็นไปได้อย่างไรหรือ? ดังที่นักเขียนชาวอิสราเอลคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "ไม่ใช่เพราะพระเยซุสถูกตรึงบนกางเขนท่ามกลางพวกเรา แต่เป็นเพราะเขาเกิดท่ามกลางพวกเรา" ไม่ใช่เพราะพันธสัญญาใหม่ต่อต้านชาวยิว แต่กลับเป็นตรงกันข้าม

พระเจ้าสำแดงพระองค์เอง

พระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้กับมนุษยชาติในร่างของมนุษย์คนหนึ่ง... และมนุษย์คนนั้นเป็นชาวยิว ชาวต่างชาติควรที่จะสรรเสริญเขาในฐานะพระคริสต์ และรับการปกครองของเขาย่างกษัตริย์ ไม่เพียงเท่านั้น พระเมสสิยาห์ชาวยิวคนนี้ยังแต่งตั้งให้ชายชาวยิวอีก 12 คน ให้ร่วมปกครองโลกกับเขา (มัทธิว 19:28) นั่นเองที่ทำให้ต่างชาติอิจฉาและรู้สึกไม่พอใจ

เพื่อนคริสเตียนอาหรับของเราบางคน บอกว่าการแบ่งปันชาวประเสริฐของพวกเขาเป็นไปอย่าง

ยากลำบาก เพราะข้อความที่ไปถึงเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของพวกเขา นั้นฟังดูเหมือนว่าชาวยิวมีความเหนือกว่า

วันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม และในตอนนั้น ชาตานจะถูกจองจำเป็นเวลา 1000 ปี การเสด็จกลับมาของพระเจ้าองค์นั้นเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างพันธสัญญาและคำพยากรณ์ของชาวยิว (มัทธิว 23:39, เศคาริยาห์ 14) ชาตานไม่สามารถโจมตีพระเจ้าโดยตรงได้ ดังนั้นมันจึงพยายามที่จะทำลายชาวยิวเพื่อที่จะขัดขวางการเสด็จกลับมาของพระองค์

ชาวยิวผู้เคร่งครัดในศาสนายิวบางกลุ่มโจมตีเมสสิยาห์ชาวยิว (ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์) นี้คือคล้ายคลึงกันระหว่างวิญญาณแห่งการต่อต้านผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ และวิญญาณแห่งการต่อต้านชาวยิว ท้ายที่สุด ทั้งสองวิญญาณนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะหยุดการเสด็จกลับมาและการปกครองของพระเมสสิยาห์ การต่อต้านชาวยิวมีพยายามที่จะฆ่าเมล็ดพันธุ์ของพระเมสสิยาห์จาก "ภายนอก" ส่วนการต่อต้านผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์นั้น พยายามจะหยุดเมล็ดพันธุ์ของพระเมสสิยาห์จาก "ภายใน"

นักเผยแผ่ศาสนาที่ต่อต้านความเชื่อเรื่องพระเมสสิยาห์ ได้บอกกับคนของเราว่า พวกเขาไม่ควรเชื่อในพระเจ้าเพราะความเชื่อนี้ก่อให้เกิดการต่อต้านชาวยิวและหายนะ นี้คือคำพูดที่ขัดแย้งกันอย่างมาก : การต่อต้านชาวยิวคือการตอบสนองที่มีต่อพันธสัญญาใหม่ ไม่ใช่เพราะพันธสัญญานั้นต่อต้านยิว แต่เป็นเพราะสนับสนุนชาวยิวอย่างมากต่างหาก!!

การก่อการร้ายของชาวยิว



ในสัปดาห์นี้ ตำรวจอิสราเอลจับกุมชาวยิว 6 คน อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่ได้ขาดกรรม มุฮัมหมัด อานู ฮาเตอร์ อายุ 16 ปี จากเมือง ชัวเฟต (Shuafat) ซึ่งเป็นชานเมืองชาวอาหรับทางตอนเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม ทั้ง 6 คนมีพื้นฐานเคร่งศาสนา เป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเผาเด็กคนนั้นทั้งเป็น พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นในเหตุการณ์การฆาตกรรมเด็กวัยรุ่นยิว 3 คนแถบเฮบรอน (Hebron) ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

เกือบทุกคนในอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรมนี้ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้มีการติดต่อกับพ่อแม่ของเด็กชายที่ถูกสังหารเพื่อแสดงความเสียใจ และได้มีระบุนการบทลงโทษอย่างเต็มที่ รัฐบาลอิสราเอลมีความมุ่งมั่นที่จะรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย แต่เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นโดยชาวยิวนี้ ได้เป็นที่ถูกประณามอย่างกว้างขวาง

และในจุดนี้เองที่เราได้พบข้อแตกต่าง: ผู้ก่อการร้ายชาวยิวกลุ่มเล็กๆ ถูกปฏิเสธโดยชาวอิสราเอลส่วนมาก และถูกประณามในสื่อต่างๆของอิสราเอล ในขณะที่กลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์ถูกเรียกว่าเป็นผู้พลีชีพเพื่อศาสนา ถูกยกย่องเทิดทูนโดยสาธารณชน และถูกมองว่าเป็นผู้นำที่กล้าหาญของกลุ่มจี้ฮัด

สงครามในกาซ่า



ชิปนาวุธมากกว่า 450 ลูก ถูกยิงเข้ามาในอิสราเอลจากกาซ่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วน

ใหญ่ตกลงในพื้นที่โล่ง และมีชิปนาวธจำนวนมากถูกสกัดได้กลางอากาศโดยระบบไอรอนโดมที่เยี่ยมยอด แต่บางส่วนก็ตกในพื้นที่ที่มีพลเรือน ก่อให้เกิดความตื่นกลัวและทรัพย์สินเสียหาย

อิสราเอลได้เรียกกองกำลังเสริมและปฏิบัติการเข้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของฮามาส แหล่งข่าวของหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลกล่าวว่า กองทัพบกอิสราเอลได้ระบุตำแหน่งยุทธศาสตร์แล้ว กว่า 3000 จุดภายในกาซ่า ในการที่จะเข้าทำลายตามตำแหน่งเหล่านี้ได้นั้น จะต้องใช้พื้นที่เข้าโจมตีเป็นวงกว้าง

กลุ่มฮามาสก็กุดนอาวุธจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นอาวุธที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับอาวุธของอิสราเอล ความท้าทายสำหรับอิสราเอลนั้น ไม่ใช่ความร้ายกาจของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม แต่เป็นท่าทีทางจิตวิทยาที่แปลกประหลาดของกลุ่มฮามาสหัวรุนแรงและเหล่าผู้สนับสนุนของเขา

ชิปนาวธของกลุ่มฮามาสถูกเก็บและจงใจยิงจากพื้นที่ชุมชน โดยมีความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนเพื่อทำให้อิสราเอลดูไม่ดี แม้ว่ากลุ่มฮามาสจะรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถชนะสงครามได้ พวกเขาก็สร้างความวุ่นวายเพื่อที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้โจมตีอิสราเอลอีกกลุ่มหนึ่ง โฆษณาชวนเชื่อของฮามาสนั้นเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน เพื่อสร้างความหวังผิดๆกับคนของเขา

และแน่นอน สื่อต่างชาติไม่น่าเสนอกลุ่มจิสต์หัวรุนแรงที่สร้างความวุ่นวาย แต่กลับจลจลอยู่เพียงพลเมืองที่เสียชีวิตโดยการโจมตีของอิสราเอล

มาร่วมอธิษฐานเพื่อ:

1. ผู้คนบริสุทธิ์ชาวอาหรับหรือชาวยิวถูกสังหารจำนวนน้อยที่สุด
2. การทำลายล้างของกลุ่มฮามาส
3. ความคุ้มครองของชุมชนคริสเตียนเล็กๆในฉนวนกาซ่า
4. หยุดค่าโง่จากกลุ่มจิสต์ที่ล้างสมองชาวปาเลสไตน์
5. หยุดค่าโง่ในโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มจิสต์ในสื่อนานาชาติ
6. อีลิปต์ที่จะยืนหยัดต่อต้านผู้ก่อการร้าย
7. การจัดเตรียมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลังจากความขัดแย้ง

โคดีและลีแอทในประเทศอังกฤษ



ในอาทิตย์นี้ (16-21 กรกฎาคม) โคดีและลีแอทจะติดต่อกับศิษยาภิบาลหลายคน และขึ้นพูด 6 ครั้งในลอนดอน มาช่วยกันอธิษฐานเพื่อพวกเขาในการเดินทาง พละกำลัง และการคุ้มครองทางจิตวิญญาณ รวมไปถึงการเสริมกำลังผู้เชื่อให้พวกเขายืนหยัดเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศอังกฤษและอิสราเอล